

Nhân dân và cán bộ và Khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.

Khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn là khu phố được tách ra từ thôn Lương Tây, xã Lương Sơn (năm 2003), với diện tích tự nhiên 662 ha, dân số khoảng 850 hộ với 3.500 nhân khẩu. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Những năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng của Chi ủy Chi bộ, Ban điều hành Khu phố và sự đồng lòng ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tạo ra bộ mặt Khu phố khang trang. Nhờ làm tốt công tác dân vận, cấp ủy chi bộ và Ban điều hành khu phố đã lãnh đạo nhân dân địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi ủy Chi bộ và Ban điều hành khu phố Lương Nam luôn xác định muốn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì cấp ủy, chính quyền và từng cán bộ phải thật sự gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình đời sống, những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Ban điều hành khu phố phải luôn nêu gương, tự giác đi đầu trong thực hiện các chủ trương và các phong trào thi đua; có như thế dân mới tin tưởng và làm theo, tích cực tham gia thực hiện.

Từ việc xác định đúng phương pháp triển khai và cùng với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, sự hưởng ứng của nhân dân địa phương nên những năm qua Khu phố luôn hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt hoạt động... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương; được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đánh giá là địa phương điển hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Thông qua thực hiện phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" giai đoạn 2016 - 2020, Ban điều hành Khu phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đúng thời gian; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp làm 13 tuyến đường bê tông dài 1.300m với tổng trị giá 1,08 tỷ đồng, trao 1.000 suất quà cho học sinh nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... trị giá 200 triệu đồng. Đặc biệt, để thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban điều hành khu phố đã vận động nhân dân đóng góp làm 02 tuyến đường bê tông dài 225m; sỏi hóa 04 tuyến đường dài 1.000m; thi công lắp đặt tuyến đường ống dẫn nước sạch từ

ngã 3 Lương Sơn, Hòa Thắng lên dốc đường Bàu dài 500m; vận động đóng góp xây dựng tuyến đường Hồng Kỳ với 100 cây cò được cắm trên giải phân cách quốc lộ 1A và lắp 200 bộ đèn, trụ và Cờ Tổ quốc đúng quy cách trước nhà hộ dân... với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, Ban điều hành khu phố tham gia tốt công tác hòa giải; duy trì, củng cố các mô hình *“Xây dựng khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”*, *“Gia đình người cao tuổi không có người mắc vào ma túy”*.

Từ những kết quả nêu trên, Nhân dân và Ban điều hành Khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để Ban Dân vận Trung ương xem xét biểu dương, khen thưởng *“Điển hình dân vận khéo”* vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

BÍCH HÒA